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Umsögn um frumvarp til nyrra lyfíalaga.

Heilbrigðismálaráð Austurlands fjallaði um frumvarp til nýrra lyíjalaga á fundi sínum 
3.mars s.l.
Ráðið fagnar þeim breytingum sem hafa orðið til batnaðar frá fyrri frumvarpsdrögum 
en sér ekki fyrir sér að frumvarpið verði lyfjadreifmgu á Austurlandi eða annarsstaðar í 
dreifbýli til sérstaks framdráttar. Það komu fram á fundinum efasemdir um að takmark 
laganna að draga úr lyfjanotkun og minnka lyfjakostnað næði fram að ganga heldur 
gæti samkeppni leitt til meiri lyfjanotkunar og möguleikar væru til hringamyndunar og 
fákeppni líkt og hefiir gerst í smásöluverslun á sumum sviðum. I frumvarpið vantar 
möguleika til jöfnunar lyfjaverðs vegna aðstöðumunar dreifbýlis og þéttbýlis.
Þá var á það bent að lengja þyrfíi þann tíma sem landlæknir gæti krafist upplýsinga um 
frá lyfjabúðum (24.grein)

Almennt var rómur fundarmanna sá að flýta beri sér hægt um gleðinnar EES-dyr og 
láta dóm reynslunnar hjálpa til við að marka stefnu í lyfjadreifingarmálum.

Ráðið þakkar fyrir að hafa fengið frumvarpið til umsagnar.

Virðingarfýllst,

F.h. heilbrigðismálaráðs.
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